

Số: /BC-SKHCN

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021**

Tiếp nhận Công văn số 2602/SNN-PTNT ngày 26/11/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo, như sau:

#### **1. Kết quả triển khai nghiên cứu, ứng dụng nâng cao hiệu quả sản xuất góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020**

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học trong sản xuất, chế biến nông, thủy sản, phát triển ngành nghề và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả. Năm 2020, Sở đã theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện 37 nhiệm vụ<sup>1</sup> (gồm 30 nhiệm vụ chuyển tiếp từ các năm trước sang và 07 nhiệm vụ được ký hợp đồng triển khai thực hiện trong năm 2020), trong đó có 23 nhiệm vụ (16 nhiệm vụ cấp tỉnh và 07 nhiệm vụ cấp cơ sở) có góp phần thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

- Về lĩnh vực nông nghiệp: Có 21 nhiệm vụ (16 nhiệm vụ cấp tỉnh và 05 nhiệm vụ cấp cơ sở), các nhiệm vụ này tập trung vào một số loại cây trồng chủ lực của địa phương (lúa, nhãn, xoài, cây có múi, khoai môn, cây rau, nấm dược liệu và hoa kiểng), cùng với việc nghiên cứu, chọn tạo giống và mô hình nuôi thủy sản đạt hiệu quả (cá sặc rằn, cá bông lau, cá chạch com), góp phần đảm bảo lương thực, thực phẩm và phát triển mối liên kết sản xuất người dân. Trong đó, có 05 kết quả nghiên cứu được công nhận và chuyển giao cho 02 cơ quan, đơn vị để thực hiện việc ứng dụng và nhân rộng, một số kết quả nổi bật như sau:

+ Đề tài: “Nghiên cứu biện pháp làm đất thích hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững trên đất trồng lúa 3 vụ tại tỉnh Đồng Tháp” do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì và GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ làm chủ nhiệm. Đề tài đã được

---

<sup>1</sup> Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài hoặc dự án sản xuất thử nghiệm hoặc đề án)

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu thông qua và đã được chuyển giao đến các cơ quan, đơn vị để ứng dụng trong năm 2020.

+ Dự án: “Ứng dụng tiên bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế nhãn Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp”, do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì và PGS.TS. Trần Văn Hâu làm chủ nhiệm. Dự án đã được Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu thông qua và đã được chuyển giao cho một số đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện (Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành và Hợp tác xã nhãn Châu Thành).

- Lĩnh vực chế biến nông sản và phát triển ngành nghề: Có 02 nhiệm vụ cấp cơ sở được triển khai thực hiện, trong đó có 01 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, 01 nhiệm vụ đã được Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu thông qua và đã được chuyển giao cho 02 đơn vị để ứng dụng và nhân rộng. Kết quả của đề tài đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất của sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người dân, cụ thể:

+ Đề tài: “Hoàn thiện quy trình chế biến dưa môn”, do Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp chủ trì và TS. Nguyễn Anh Thoại là chủ nhiệm. Đề tài đã được Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu thông qua và đã được chuyển giao đến các đơn vị để ứng dụng và nhân rộng trong năm 2020.

+ Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất trà hoà tan từ cây cỏ Bắc *Leersia hexandra*”, do Trường Cao đẳng Y tế chủ trì và DS.CKI Nguyễn Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm. Hiện đề tài đang triển khai thực hiện.

*(Chi tiết xem phụ lục đính kèm)*

## **2. Đánh giá chung**

Thuận lợi: Việc áp dụng các kết quả nghiên cứu trên đã góp phần đảm bảo lương thực, thực phẩm, phát triển mối liên kết sản xuất và tăng thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần trực tiếp và việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hạn chế: Một số cơ quan, đơn vị chuyên môn thiếu chủ động trong đề xuất, đặt hàng nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nhu cầu thực tế tại địa phương, đơn vị.

## **3. Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2021**

- Tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Viện, Trường, các nhà khoa học ở trong và ngoài tỉnh, cùng các sở, ngành, huyện, thành phố trong việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học trong sản xuất, tăng giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.

- Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị tiếp nhận kết quả nghiên cứu để triển khai thực hiện việc ứng dụng và nhân rộng đạt hiệu quả các kết quả nghiên cứu được chuyển giao ứng dụng./.

***Nơi nhận:***

- Sở NN&PTNT;
- Lãnh đạo Sở (eoffice);
- Lưu: VT, QLKH (M).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thành Tài**